



# สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

## การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลิตเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

### (๑) กระทู้ถาม

#### ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา

๑.๑.๑ กระทู้ถาม โดย นายวรศิษฐ์ เลียงประสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสตูล พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จากข้อเรียกร้องของชาวประมง ที่ขอให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงทั่วประเทศ โดยมีข้อเรียกร้องต่าง ๆ เช่น ให้หยุดออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประกอบอาชีพประมงเพิ่มเติมอีก ให้แก้กฎหมาย พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเร็ว ให้รัฐบาลเร่งซื้อประมงออกนอกระบบคืนโดยเร็ว ให้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ชาวประมงภายในเดือนธันวาคมนี้ ให้แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมงให้หยุดการนำเข้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศทันที ให้เพิ่มวันทำการประมง และให้ทบทวนแนวทางที่จะบังคับให้บริษัทจำหน่ายน้ำมันดีเซลให้แก่ชาวประมงต้องจ่ายเงินผ่านบัตรพ्लीทการ์ด (Fleet CARD) ขอให้มีการทบทวนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวประมง กรณีที่ถูกบังคับใช้จากกฎหมายประมงที่ไม่เป็นธรรม โดยการตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ได้รับผลกระทบ เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขอย่างไร มีแผนการแก้ไขพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และสวัสดิการคุ้มครองแรงงานอย่างไร และมีกรอบระยะเวลาในการแก้ไขอย่างไร

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบข้อชี้แจงว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนของชาวประมงแล้ว โดยได้มีการพิจารณาให้หยุดใช้ข้อบังคับที่ส่งผลกระทบต่อชาวประมงไว้ก่อน และทางรัฐบาลจะจัดซื้อเรือประมงตามงบประมาณที่จัดตั้งไว้ ซึ่งเรื่องต่าง ๆ ที่ร้องเรียนมาจะได้ถูกแก้ไขอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และได้ส่งยกเลิกบังคับติดตั้งอุปกรณ์ระบบติดตามเรือ VMS เป็นที่เรียบร้อย แต่ไม่สามารถหยุดนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้ เพราะว่าเป็นข้อตกลงของการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้ตั้งจุดตรวจสอบการนำเข้าสินค้า หรือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้นำเข้ามาอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการภายหลังที่ชาวประมงมีการเรียกร้องเพื่อยกเลิกข้อบังคับพื้นที่ โดยให้อธิบดีกรมประมงเป็นประธานร่วมกับคณะทำงานผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ขอสรุปการยกข้อบังคับทั้งการประมงพื้นบ้านและการประมงพาณิชย์ในเบื้องต้นแล้ว และจะจัดการร่างดังกล่าวให้เสร็จภายในสิ้นปี ๒๕๖๒ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในปีหน้า และได้ขยายเวลาในการจดทะเบียนประมงพื้นบ้านออกไปอีก ๓๐ วัน เพื่อที่จะจัดการปัญหาให้ครบถ้วน ลดความเดือดร้อนของชาวประมงให้ได้มากที่สุด

**๑.๑.๒ กระทู้ถาม โดย นายภูเสง ยาวอหะซัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส พรรคประชาชาติ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม**

จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่จันทร์ที่ผ่านมา ในจังหวัดนราธิวาส ทำให้ชาวบ้าน ๓ คน เสียชีวิตจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งในโซเชียลมีเดียมีการระบุว่า มีการปะทะกับผู้ก่อความไม่สงบ โดยมีการยึดอาวุธปืนได้ ๒ กระบอก ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้โพสต์ใน Facebook เมื่อประชาชนในพื้นที่อ่านแล้วทำให้เกิดความแตกแยกในสังคม โดยเฉพาะผู้ที่เสียชีวิต ซึ่งเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น อีกทั้งยังคืนศพให้กับญาติล่าช้า โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการขัดขวางไม่ให้ญาติไปรับศพ ทั้งที่ชาวบ้านต้องการนำศพไปทำพิธีทางศาสนาอิสลามให้ถูกต้องตามประเพณี จากกรณีดังกล่าว มีการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายอย่างไร ได้มีการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษหรือไม่ มีวิธีการจัดการตามขั้นตอนอย่างไร

**พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม** ตอบข้อชี้แจงว่า จากกรณีที่เกิดขึ้นนั้น ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่เสียชีวิตเป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง แต่เหตุการณ์ดังกล่าวได้ตั้งกรรมการสอบสวน บางส่วนได้มีการดำเนินการไปแล้วรวมทั้งได้ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีการตรวจสอบกรณีดังกล่าวด้วย ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย ภาคประชาสังคม นักวิชาการ องค์กรศาสนา ได้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ปัญหาพื้นที่ในภาคใต้ นั้น รัฐบาลกำหนดเป็นปัญหาเร่งด่วน โดยรัฐบาลต้องปฏิบัติตามอย่างระมัดระวัง ซึ่งก่อนที่จะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่จะต้องได้รับการอบรมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนได้รับความอบอุ่น ส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้นำภาพไปโพสต์ในโซเชียล ได้มีการสอบสวนและมีการลงโทษทางวินัยแล้ว ส่วนสาเหตุที่คืนศพล่าช้า นั้น เป็นเหตุการณ์อยู่ในช่วงสภาพอากาศปิด และจะต้องมีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องไปตรวจสอบตามขั้นตอน เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้ว พื้นที่ดังกล่าวที่ผู้เสียชีวิตอยู่นั้นเป็นพื้นที่ลาดชัน ทำให้ใช้เวลาในการเคลื่อนย้ายศพเป็นเวลานาน สำหรับการเยียวยาได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับผลกระทบ โดย กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า ได้มอบเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต โดยช่วยเหลือในพิธีจัดฝังศพ สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาตามขั้นตอนระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในเบื้องต้นได้ช่วยเหลือครอบครัวละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือในทุกมิติตามความจำเป็น สำหรับในวันที่ ๒๔ ธันวาคมที่ผ่านมา มีการทำบุญครบ ๗ วัน ได้จัดกำลังพลให้ความช่วยเหลือทั้ง ๓ ครอบครัว โดยมอบเงินช่วยเหลือจำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดได้ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม

**๑.๑.๓ กระทู้ถาม โดย นายมนูญ ลีวาภิรมย์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน**

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง อาทิ ช่วยภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคพลังงาน แต่ในปัจจุบัน ปาล์มน้ำมันมีผลผลิตล้นตลาด จึงต้องเอาไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งการนำผลผลิตไปใช้ดังกล่าวเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงการลักลอบนำเข้าปาล์มน้ำมัน ทำให้ราคาปาล์มน้ำมันนั้นมีการผันผวน มีการกำหนดนโยบายเพื่อช่วยเกษตรกรผู้ผลิตหรือไม่ หากราคาน้ำมันปาล์มดีขึ้น แล้วเกษตรกรมีการล้มต้นยาง หันมาปลูกปาล์ม มีการแก้ไขปัญหาอย่างไร รวมถึงขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เข้าสู่ระบบบำบัดนั้น มีวิธีการกำจัดหรือไม่ เพราะวิธีการกำจัดที่ดีที่สุดคือการนำกลับมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งแนวนโยบายที่กำหนดไว้อาจไม่สอดคล้อง เนื่องจากไม่มีการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม

และในอนาคตขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เข้าสู่ระบบบำบัด กระทบพลังงานมีนโยบายในการกำจัดอย่างไร มีแผนส่งเสริมลดมลพิษอย่างไร อีกทั้งปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากยานยนต์ ซึ่งทั่วโลกได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวได้ประยุกต์ยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามามีบทบาทมากขึ้น กระทบพลังงานมีการขับเคลื่อน ผลักดันนโยบายให้มีการใช้ในประเทศหรือไม่ การกำหนดอัตราค่าไฟ เพื่อเอื้อให้เกิดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างไร

**นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน** ตอบข้อชี้แจงว่า ปัจจุบันสามารถใช้ปาล์มน้ำมันในการอุปโภค คิดเป็น ๑ ใน ๓ ส่วนที่เหลือนำไปใช้เป็นพลังงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล กระทบพลังงานประกาศนโยบายชัดเจน เกี่ยวกับ ปี ๑๐ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปี ๗ ปี ๒๐ เป็นนโยบายทางเลือก ซึ่งกระทรวงฯ วางแผนผลผลิตน้ำมันให้เป็น ปี ๑๐ โดยไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนคุณภาพน้ำมัน แต่เปลี่ยนเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของประเทศไทย ในการใช้อุปโภคบริโภคกับพืชพลังงานได้อย่างสมดุล ซึ่งนโยบายดังกล่าว สามารถทำให้ราคาเกิดเสถียรภาพกับน้ำมันปาล์มที่มีอยู่ในคลังเกิดขึ้นอย่างแท้จริง สิ่งที่น่ากังวลคือการลักลอบนำเข้า ซึ่งกระทรวงพลังงานมีแนวทางการป้องกันโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารคลังได้อย่างดีที่สุด โดยในระยะยาวเกษตรกรจะเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชผล โดยหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจเพิ่มมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาความต้องการของตลาดเท่าเดิมแต่ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น เพราะมีแนวทางในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับรัฐบาลอย่างถูกต้องเพื่อจำกัด และสร้างมาตรฐานเยียวยาให้กับเกษตรกร จะมีการปรับแผนให้มีการรับซื้อขยะเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในส่วนของการเปลี่ยนผ่านระบบยานยนต์ มีการบูรณาการในหลายภาคส่วน โดยรัฐบาลผลักดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า โดยกระทรวงฯ วางแผนให้มีสถานีอัดประจุไว้ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ วางแผนให้สอดคล้องกับสายส่งที่มีอยู่ ด้านราคาให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณาให้สร้างแรงจูงใจในการลงทุน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอย่างแท้จริง

## ๑.๒ กระตุกถามทั่วไป

**๑.๒.๑ กระตุกถาม เรื่อง กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ** โดย นายक्रमานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามถาม นายกรัฐมนตรี เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

การจัดตั้ง "กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ" ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ "การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก" เป็นกองทุนหมุนเวียนประเภทเพื่อการกักตุน ซึ่งถือเป็นเงินนอกงบประมาณของรัฐบาล กองทุนหมู่บ้านมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย ส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ สวัสดิการหรือประโยชน์ส่วนรวมอื่นใดแก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง ทำให้กลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินเชิงพาณิชย์ในระบบ เนื่องจากไม่มีรายได้เพียงพอและส่วนใหญ่ไม่มีหลักเกณฑ์ค้ำประกันเงินกู้ สามารถเข้าถึงสินเชื่อสำหรับประชาชนระดับฐานรากได้มากขึ้น อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศแต่หลังจากที่มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและมีผลการดำเนินงานผ่านไปแล้วประมาณ ๑๔ ปี ได้มีการสุ่มตรวจสอบกองทุนหมู่บ้านที่ไม่เป็นนิติบุคคล เป็นนิติบุคคล และเป็นสถาบันการเงินชุมชน ผลการตรวจสอบพบว่า กองทุนหมู่บ้านในแต่ละสถานภาพยังประสบปัญหาหนี้ค้างชำระและหรือเงินขาดบัญชี ซึ่งในจำนวนนี้พบว่า มีกองทุนหมู่บ้านจำนวนมากหยุดดำเนินกิจกรรม หรือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่สามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระและหรือเงินขาดบัญชีได้ และยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับระบบควบคุมการดำเนินงาน รวมถึงการจัดทำหลักฐานทางด้านการเงินและบัญชี ซึ่งส่วนหนึ่งของสาเหตุปัญหาดังกล่าวมาจากประชาชนมีอัตราว่างงานเพิ่มขึ้น ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ประชาชนมีปัญหาหนี้สิน

ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ส่งผลให้ประชาชนไม่มีเงินชำระหนี้สินค้า ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้รับความเดือดร้อน เป็นปัญหาเรื้อรัง

**นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี** ตอบข้อชี้แจงว่า จากสถานภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติปัจจุบันมี ๗๙,๕๙๘ ชุมชน เป็นกองทุนหมู่บ้าน ๗๕,๐๐๐ กองทุน อีก ๓,๘๖๖ เป็นของชุมชนเมือง และ ๗๓๘ เป็นชุมชนทหาร จากสถานภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ทำการประเมินศักยภาพทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ผลปรากฏว่ามีการแบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ ๑. กองทุนดีมากในระดับเกรด A ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ๒. กองทุนดีในระดับเกรด B ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ๓. กองทุนพอใช้ในระดับ C ๒๐ เปอร์เซ็นต์ และ ๔. กองทุนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอยู่ในระดับ D ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายการบริหารจัดการในการชำระหนี้ค้ำทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีมาตรการในเบื้องต้น ดังนี้

๑. มีโครงการพักชำระหนี้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามความสมัครใจ โดยให้กองทุนหมู่บ้านและกองทุนเมืองออกระเบียบให้ถูกต้อง เพื่อดำเนินการพักชำระหนี้และออกระเบียบให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและกองทุนเมืองเพื่อพักชำระหนี้เป็นอำนาจของคณะกรรมการกองทุนมีอำนาจเต็มเท่ากับหลักเกณฑ์ในการพักชำระหนี้ได้

๒. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะพิจารณาผลประกอบการอาชีพของสมาชิกภาพทางเศรษฐกิจ รายได้อื่นๆ ของสมาชิกและครอบครัวถึงความสามารถในการชำระหนี้ของครอบครัว ความเหมาะสมของสมาชิกในการผ่อนชำระหนี้

๓. การพักชำระหนี้ไม่เกิน ๑ ปี โดยให้ส่งเฉพาะดอกเบี้ย เพื่อให้กองทุนมีรายได้จากดอกเบี้ย

๔. สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คือ การพิจารณาพักชำระหนี้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ๑. เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต้องสมัครใจ ๒. เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีและประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเพื่อลดภาระทางการเงิน ถ้าหากเป็นสมาชิกที่ผิดนัดขาดชำระหนี้สามารถเข้าร่วมได้ หากปรากฏว่ามีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถชำระหนี้โดยสุจริต ทั้งนี้ ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพิจารณาเข้าร่วมโครงการเป็นราย ๆ เมื่อเข้าร่วมโครงการแล้วสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะจัดทำแผนการออมเงินและแผนในการฟื้นฟูศักยภาพประกอบอาชีพเดิมหรืออาชีพเสริม

**๑.๒.๒ กระทุ้งถาม เรื่อง ปัญหาการใช้พื้นที่สนามกีฬาห้วยขวางของการเคหะแห่งชาติ โดย นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทุ้งถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**

ด้วยสนามกีฬาห้วยขวางของการเคหะแห่งชาติตั้งอยู่แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดพื้นที่ประมาณ ๘ ไร่ เป็นสถานที่ซึ่งประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อการออกกำลังกาย โดยปกติจะมีประชาชนเข้าใช้พื้นที่สนามกีฬาแห่งนี้เป็นประจำ ประมาณ ๓๐๐ - ๔๐๐ คนต่อวัน และส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนการเคหะแห่งชาติ โดยเฉพาะชาวแฟลตชุมชนการเคหะฯ จำนวน ๓๘ หลัง และชุมชนใกล้เคียงโดยรอบ นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติยังได้ให้เช่าพื้นที่สนามกีฬาเพื่อจัดงานกิจกรรมมอเนกประสงค์ต่าง ๆ อยู่เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ใช้พื้นที่ภายในสนามกีฬา ออกกำลังกาย จำหน่ายสินค้า จัดงานกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน โดยในทุก ๆ ปี ที่ผ่านมา ทุกครั้งที่มีการจัดงานกิจกรรมจะใช้ระยะเวลาสั้น ๙ - ๑๐ วันต่อครั้ง โดยเฉพาะกิจกรรมการแสดง

ในเวลากลางคืนนั้นส่งเสียงดังรบกวนการพักผ่อนของผู้พักอาศัยในพื้นที่โดยรอบสนามกีฬา ทำให้ได้รับความเดือดร้อน ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท และมีการใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บและถึงแก่ชีวิตอยู่บ่อยครั้ง และโดยทั่วไปเมื่อการจัดงานกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องคืนพื้นที่สนามกีฬาเพื่อประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่สภาพความเป็นจริงของพื้นที่โดยรอบสนามกีฬาคืออย่างไรก็ตาม ก็ยังมีการนำเต็นท์มากางเรียงรายรอบ ๆ สนาม โดยไม่มีการรื้อถอนออกจากพื้นที่สนามกีฬาแต่อย่างใด ทำให้พื้นที่สนามกีฬาคับแคบลง ไม่สะดวกต่อการออกกำลังกายรวมถึงทำให้ภูมิทัศน์รอบ ๆ สนามกีฬาไม่สวยงาม

**นายจตุ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์** ตอบข้อชี้แจงว่า หลักเกณฑ์ในการใช้สนามกีฬานั้น การเคหะแห่งชาติมีข้อตกลงในคณะกรรมการของชุมชน ซึ่งมาจากบุคคลในพื้นที่ว่าจะมีการจัดกิจกรรมหลักในสนามกีฬา ๕ ครั้งต่อปี ครั้งละไม่เกิน ๑๐ วัน สิ่งที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากข้อตกลงการจัดงานขออนุญาตใช้เสียงต้องขอจากสถานีตำรวจ ห้ามใช้เสียงหลังเที่ยงคืน โดยวัตถุประสงค์หลักในการสร้างสนามกีฬา คือ เพื่อให้เยาวชนมีพื้นที่ในการออกกำลังกาย ซึ่งในการจัดงานดังกล่าวที่เกิดขึ้น รายได้ที่ได้รับจะนำมาพัฒนาซ่อมแซมสนามกีฬาโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ซึ่งหากประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการให้มีการจัดงานดังกล่าว ทางคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นต้องมีการเจรจาให้เป็นไปโดยสันติ หากมีปัญหาในส่วนใดสามารถเรียกร้องกับกระทรวงได้ โดยกระทรวงจะติดตามและลงไปตรวจสอบเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น หากสิ่งไหนที่เกิดขึ้นแล้วผิดกฎหมายทางกระทรวงไม่นิ่งนอนใจ และจะจัดการให้ถูกต้อง

**๑.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการใช้ความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ**  
**โดยนางผ่องศรี แซ่จิ่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม**  
**ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**

ปัญหาการใช้ความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาก และมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงทางด้านจิตใจ การทำร้ายร่างกาย ปัญหาการตีเมียตีเมียที่มีแอลกอฮอล์ และการเล่นการพนัน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาที่สำคัญตามมา ปัญหาหนี้สิน และความเครียดที่เกิดจากการทำงานความเหลื่อมล้ำทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ และการข่มขืนกระทำชำเรา ถึงแม้จะมีกฎหมายหลายฉบับเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ความขัดแย้งระหว่างบุคคลความคิดเห็นที่แตกต่าง การเลี้ยงลูก ปัญหาสุขภาพ หรือสถานภาพทางการเงิน ซึ่งความขัดแย้งเหล่านี้ อาจบานปลายจนกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยผู้ที่เผชิญปัญหาครอบครัวอาจมีอาการเครียดปวดหัว หงุดหงิดง่าย ทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ มีปัญหาการนอนไม่หลับ อารมณ์แปรปรวน ซึมเศร้า สิ้นหวังพึ่งพาสารเสพติดและอาจทะเลาะเบาะแว้งกับสมาชิกในครอบครัวอยู่บ่อย ๆ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น อาจลุกลามใหญ่โตหรือเรื้อรังได้ และอาจทำให้สมาชิกครอบครัวเกิดอาการทางจิตเวช เช่น โรคจิตประสาท โรคซึมเศร้า โรคบุคลิกภาพแปรปรวน อาจทำให้ชีวิตคู่จบลงและปัญหาครอบครัวอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ เมื่ออยู่ในสังคมก็เป็นปัญหาไม่สามารถปรับตัวได้ หากได้มีการสร้างความตระหนักให้สังคมเข้าใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ปรับพฤติกรรม เคารพสิทธิผู้อื่น ทุกคนต้องเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน การแก้ไขปัญหาคู่ชีวิตตั้งแต่ต้นจะช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพกายใจ จะเป็นพลังสำคัญให้กับสังคมและประเทศชาติ

นายจตุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตอบข้อชี้แจงว่า สิ่งที่กระทรวงพยายามทำคือ เน้นการป้องกันโดยใช้สถาบันครอบครัวเป็นหลัก การอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครในการเฝ้าระวังและสร้างจิตอาสาที่มาช่วยสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนัก และมีหน่วยงานของกระทรวง คือ ๑๓๐๐ ในกรณีที่เกิดเหตุขึ้นสุดวิสัยและต้องการช่วยเหลือโทรได้ที่ ๑๓๐๐ และยังได้ร่วมมือกับกรมสุขภาพจิตให้ความรู้อาสาสมัคร ให้ความรู้กับครอบครัวในชุมชนและอาสาสมัครในภูมิภาค โดยจะนำแกนนำเข้ามารับการอบรมทางด้านกฎหมาย และได้ดำเนินการมาแล้ว คือ สมาคมสตรีทางด้านกฎหมาย โดยจะมีการประชุมให้กับสตรีทั้ง ๔ ภาค ซึ่งขณะนี้ได้ทำงานบูรณาการแผนงานซึ่งได้ทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดและกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีครูคอยสอดส่องดูแลให้กับนักเรียนที่มีสุขภาพจิตผิดปกติ คือ มีอาการซึมเศร้า นอกจากนี้ ยังมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) สำหรับในปีนี้จะได้รับงบประมาณที่จำกัด ทำให้การทำงานยากขึ้น โดยทำเป็นข้อมูลออนไลน์ และพยายามทำกับสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย เพื่อให้คนที่มีความรู้ความสามารถ คนที่มีจิตอาสาและต้องการบุคลากรที่มีความเข้าใจจิตแพทย์ รวมทั้งนักสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนผู้ที่เชี่ยวชาญด้านครอบครัว

### ๑.๓ กระตุ่ถามแยกเฉพาะ

๑.๓.๑ กระตุ่ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอให้ส่งเสริมและอนุรักษ์ชาวมอญในชุมชนบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน โดย นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระตุ่ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ตอบชี้แจง

๑.๓.๒ กระตุ่ถามแยกเฉพาะ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการช่วยเหลือและดูแลคุณภาพชีวิตของทารกในครรภ์มารดา โดย นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระตุ่ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี โดยมี นายจตุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ตอบชี้แจง

#### (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่าวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ งดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ส่วนในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เป็นปกติ ขอให้สมาชิกมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเนื่องจากเป็นวันสุดท้ายของการประชุมในปี พ.ศ. ๒๕๖๒

#### (๓) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

#### (๔) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

##### เรื่องด่วน

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า ขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ต่อผลกระทบของกัญชาในทุกรูปแบบต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันว่ามีทั้งหมด ๖ ยุติติ ให้มาพิจารณาร่วมกัน ดังนี้

๑. ยุติติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้และตรวจสอบผลกระทบของการใช้กัญชาในรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศไทย โดย นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคอนาคตใหม่ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

๒. ผู้ติดตาม เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาและตรวจสอบ การนำกัญชา กัญชง ไปใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศไทย โดย นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ

๓. ผู้ติดตาม เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหารีบบอกกระท่อมอย่างเป็นระบบ โดย นายเทพไท เสนพงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ

๔. ผู้ติดตาม เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาคาใช้กัญชา กัญชง กระท่อม อย่างเป็นระบบครบวงจร โดย นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย กับคณะ เป็นผู้เสนอ

๕. ผู้ติดตาม เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหารีบบอกกระท่อมอย่างเป็นระบบ โดย นายณัฐชนน ศรีก่อเกื้อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พรรคภูมิใจไทย และนายสฤกษ์พงษ์ เกี้ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ

๖. ผู้ติดตาม เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการปรุงตำรับยาโดยมีส่วนผสมกัญชา ในสถานพยาบาลและคลินิก กัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถาบันสุขภาพ โดย นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้เสนอ

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ทั้งกัญชาและกัญชง ซึ่งรัฐบาลเตรียมผลักดันนั้น ยังสงสัยว่าจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงหรือไม่ และหากจะมีการใช้กัญชาเพื่อสันตนาการ เช่น สูบ เหมือนที่ต่างประเทศดำเนินการนั้น ต้องพิจารณาโมเดลที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย อาทิ การสกัดเพื่อเป็นวัตถุดิบประกอบการทำอาหาร หรือเพื่อการท่องเที่ยวขึ้น หากต้องการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวควรจัดเป็นโซนนิ่ง เช่น ที่จังหวัดหนองคาย เลย และนครพนม เพื่อพักผ่อนและทำให้ถูกต้อง รัฐจะได้ประโยชน์จากการจัดเก็บภาษีและได้รับประโยชน์จากการลดจำนวนนักโทษในเรือนจำกว่า ๕,๐๐๐ คน ที่รับโทษเพราะมีกัญชาในครอบครอง

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตอบข้อชี้แจงว่า กระทรวงยุติธรรมเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ปลด พิษกระท่อมออกจากตัวกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข มีแนวโน้มเห็นด้วยกับมติ ครม. และจะมีการทำ MOU เพื่อให้เกิดความสบายใจกับทุกฝ่าย ซึ่งองค์การสหประชาชาติ ไม่ได้มีการระบุให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติด โดยองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ระบุว่าสารในกระท่อมสามารถนำมาช่วยในทางการแพทย์ เป็นยารักษาอาการติดฝิ่นได้ กระทรวงยุติธรรมจะเร่งรัดแนวทางเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้อง

จากนั้น ประธานฯ ได้ให้สมาชิกร่วมอภิปราย และให้มีการลงมติ เรื่องขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ต่อผลกระทบของกัญชาในทุกรูปแบบต่างๆ ในประเทศไทย ในวันพรุ่งนี้ (๒๖ ธ.ค.) ประธานฯ สั่งปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา

\*\*\*\*\*